
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 297  —  270. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um tvöföldun Hvalfjarðarganga.

Frá Merði Árnasyni.

Telur ráðherra eðlilegt að ráðast á næstunni í tvöföldun Hvalfjarðarganga með ríkisábyrgð
á lánum til framkvæmdarinnar, svipað og nú er í ráði um Vaðlaheiðargöng, sbr. viðtal við
stjórnarformann Spalar í Skessuhorni 9. nóvember sl. og ályktun bæjarstjórnar Akraness 25.
október sl.?


